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 ความเปนมาของโครงการที่จะจัดทําการวิจัยและทําการศึกษาความเปนมาของประมวล
รัษฎากรนี้  เปนความในใจหรือความอึดอัดใจ  ตลอดเวลาที่ขาพเจารับราชการอยูในสาย
นิติศาสตร คือเวลาเราใชกฎหมายประมวลรัษฎากรในการชี้ขาดตัดสินคดี มีความยุงยากที่จะทํา
ความเขาใจในตัวบทกฎหมาย เม่ือมีปญหาอยางนี้ ในยุคหนึ่งสมัยหน่ึงศาลยุติธรรมก็จะแปล
ความหมายของกฎหมายในแนวที่เปนประโยชนตอรัฐ หรือในลักษณะที่ขนทรายเขาวัดกันไว
กอน จึงมีความคิดอยูตลอดเวลาวาเม่ือเวลาจะใชประมวลกฎหมายสามารถมองไดหลายทาง วา
จะเดินไปทางไหน จึงมีความคิดอยูตลอดเวลาวาทําไมสมาชิกสภาหรือรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง ซึ่งตามทฤษฎีเราถือวาเขาเปนผูแทนของปวงชน ไมคิดแกกฎหมายใหเปนประโยชน
จริง ๆ ตอประชาชาชน อยางนอยเราควรมีประมวลรัษฎากรที่ประชาชนผูเสียภาษีทุกคนอาน
แลวมีความเขาใจวาเขามีหนาที่เสียภาษีอยางไรบาง ไมใชวาพอยื่นแบบเสียภาษีไปเจาหนาที่
กรมสรรพากรบอกวาไมถูกอยางนั้นอยางนี้ เราจึงตองจํายอมเขาไปไมเชนนั้นกฎหมายบอกวา
เราตองอุทธรณการประเมิน และการอุทธรณการประเมินสวนใหญก็จะยืนตามเจาหนาที่
พิจารณาการประเมิน และกฎหมายบอกวาผูเสียภาษีตองไปศาลถาไมพอใจ ถาเปนเงินจํานวน
มากเปนแสนเปนลานก็จะยอมเสียเงินคาทนายความมาสูกันไปถึงศาลฎีกา ถาจํานวนเงินไมมาก 
ก็จะไมคุมกับที่ไปจายคาทนายความ ราษฎรก็ตองจํายอมเสียภาษีไป นี่คือปญหาที่เปนที่มาของ
ความคิดที่วาทําอยางไรเราจึงจะปรับปรุงประมวลรัษฎากรอยางที่ตั้งใจไว  

 
วันหน่ึงมีโอกาสไดพบกับทานอธิบดีศานิต รางนอย ไดมีการปรารภขึ้นมา ทานเปน

อธิบดีทานก็ลําบากใจเหมือนกันเวลาอานประมวลรัษฎากร เม่ือมีที่มาอยางนี้ก็คิดวาแลวจะทํา
อยางไร  ประกอบกับที่คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีศูนยวิจัยกฎหมายเพื่อการ
พัฒนา  และขาพเจาเปนครูของพวกอาจารยที่คณะนิติศาสตรนี้ จึงไดปรึกษากับ ผศ.ธิติพันธุ 



เชื้อบุญชัย ซึ่งเปนคณบดี ก็รับปากวาพรอมที่จะทํา เม่ือเปนอยางนี้จึงมาปรึกษาทานอธิบดีอีก
วาเราจะหาเงินใหอยางไร เพราะจะตองมีเงินคาใชจายในการทําวิจัย จึงดําริวาเราตั้งมูลนิธิขึ้นมา 
บอกกลาวบุญไปทั่ว ๆ กันวา ถาใครคิดวาเรื่องที่เราจะทํานี้มันเปนคุณเปนประโยชนตอ
ประชาชน ตอบานเมือง เขาจะชวยเทาใดก็แลวแต และไดเงินมาเทาใดเราก็จะใหเงินแกคณะ
นิติศาสตรไปก็แลวกัน จึงเปนที่มาของแนวคิดที่จัดทําในวันน้ี จึงขอเรียนใหทราบถึงที่มาที่ไป 
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